



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองการบริหารงานบุคคล งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โทร. ๑๑๗๒

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๐๗(๒)/ ๑๐๕๐๘

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเวียนกำหนดการและคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรียน คณบดี/ ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มอบหมายให้กองการบริหารงานบุคคล ร่วมกับ กองบริการ การศึกษา กองการวิจัยและนวัตกรรม และกองกิจการนิสิต ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัย รับทราบ ถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบายและแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ระบบการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ วัฒนธรรมองค์กร ความก้าวหน้าตามสายงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ ตลอดจน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรต่างหน่วยงาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและทัศนคติ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้เพื่อสะดวก ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นแนวทางให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกท่าน ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งให้บุคลากรสายวิชาการในสังกัดเข้าร่วมโครงการนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น (ตามคำสั่งที่แนบ)

๒. ขอให้บุคลากรสายวิชาการที่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ดำเนินการ กรอกข้อมูลยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทางระบบออนไลน์ Microsoft Form (<https://forms.office.com/r/jVo๗NQa๗c>) หรือ QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กองการบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๑๑๗๒ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกองการบริหารงานบุคคล <http://www.personnel.nu.ac.th/home/>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



แบบยืนยันตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ